

ข้อตกลงทั่วไป

เรายินดีหากคุณสละเวลาอ่านข้อตกลงทั่วไปนี้ ทางเราจะพยายามทำให้เข้าใจง่ายแต่มันสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นแล้วโปรดอ่านข้อตกลงนี้ต่อไป

ในข้อตกลงนี้ข้อความต่อไปนี้หมายถึง

- **DRVR เรา ทางเรา หรือของเรา** หมายถึงบริษัท Driver Design Studio จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) ตั้งอยู่ที่ Unit A, 10/F, Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong หรือบริษัทลูกหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมายจากเรา
- **ลูกค้า คุณ หรือของคุณ** หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับกับซื้อบริการ
- **ผู้ใช้** หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่คุณให้ใช้บริการของเรา รวมถึงแอดมินของบัญชีของคุณ หรือผู้ตอบแบบสอบถาม
- **ข้อมูลของลูกค้า** หมายถึงเนื้อหาใดๆที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณส่งหรือถ่ายเทให้กับ DRVR ผ่านการใช้บริการ (รวมถึงข้อมูลส่วนตัว)

ข้อตกลงทั่วไปนี้รวมทั้งคำสั่งซื้อบริการ (รวมเรียกว่า **ข้อตกลง**) เป็นการสร้างสัญญาระหว่างคุณและ DRVR ข้อตกลงนี้มีผลครอบคลุมถึงการสมัครใช้งานหรือการใช้งานของเว็บไซต์ DRVR ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มและหรือแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า **บริการ**)

ในฐานะลูกค้าคุณได้ตกลงตามข้อตกลงนี้เมื่อลงลายมือชื่อในเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงนี้หรือโดยการใช้แพลตฟอร์ม DRVR และบริการ หากคุณเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลที่ตกลงตามข้อตกลงนี้ในนามของตนเองจะต้องมีอำนาจเข้าทำสัญญาผูกพันตามข้อสัญญานี้และมีอำนาจผูกพันในกรณีที่มีตัวแทนด้วย

บทนำ

- (ก) DRVR ได้สร้างแพลตฟอร์มเทเลแมติกส์และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เปิดให้ใช้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อให้บริการเทเลแมติกส์
- (ข) ลูกค้ามีประสงค์จะใช้บริการเทเลแมติกส์ของ DRVR ในเชิงพาณิชย์
- (ค) DRVR ตกลงที่จะให้บริการและลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการเทเลแมติกส์ของ DRVR ตามข้อตกลงทั่วไปและคำสั่งซื้อบริการนี้ (รวมเรียกว่า **ข้อตกลง**)

1 นิยามและการแปลความ

1.1 นิยาม

สัญญาต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงจะมีนิยามตามบัญญัติด้านล่างนี้เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต: พนักงาน ตัวแทน และคู่สัญญาของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตโดยลูกค้าเพื่อใช้เข้าใช้บริการ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันของ DRVR

ระยะสัญญา: ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ การเริ่มต้นใช้งานให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานและหมดอายุ 90 วันหลังจากวันที่เริ่มใช้งาน หรือเมื่อเงื่อนไขในคำสั่งซื้อบริการหมดอายุลง

อุปกรณ์: คือตัวตรวจจับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากยานพาหนะหรือผู้ขับ

วันที่มีผลบังคับ: คือวันที่ที่ลงบันทึกในข้อตกลงนี้

วันที่เริ่มใช้งาน: คือวันที่ DRVR เริ่มใช้งานบริการปกติและเสนอบริการให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายผู้ดังนี้ (1) ยานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน (1) ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

วันที่เริ่มใช้งาน (ของยานพาหนะ): คือวันที่เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการใช้บริการได้

เวลาทำการหลัก: 9.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกาตามเขตเวลาอินโดจีน (ICT) ทุกวันทำการ
ธุรกิจ

บริการ: คือการให้บริการเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเข้าถึงบริการเทเลแมติกส์ได้

การสมัครยานพาหนะ: สิทธิของรถโดยการติดตั้งอุปกรณ์ของ DRVR เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ เทเลแมติกส์ตามข้อตกลงนี้ **ข้อมูลลูกค้า:** คือข้อมูลที่นำเข้าสู่บริการโดยลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับ อนุญาต หรือกระทำโดย DRVR ในฐานที่ลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการเทเลแมติกส์หรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้บริการเทเลแมติกส์ ข้อมูลนี้รวมถึงตำแหน่ง ผู้ขับ ยานพาหนะและรายละเอียดเส้นทาง

ข้อมูลที่ได้รับ: ข้อมูลและรายละเอียดที่ได้จากการใช้บริการเทเลแมติกส์

บริการเทเลแมติกส์: บริการเทเลแมติกส์คือบริการทั้งหมดที่จัดทำโดย DRVR ให้กับลูกค้า

เงื่อนไขการเริ่มต้นใช้งาน: เงื่อนไขการเริ่มต้นใช้งานของข้อตกลงนี้ตั้งขึ้นไว้ในเงื่อนไขคำสั่งซื้อบริการ

ระบบ: คือส่วนที่จำเป็นทุกส่วนของบริการของ DRVR ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ของ DRVR เมเนเจอร์ DRVR Manager และระบบแบล็คเอนด์ DRVR

ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ: เป็นข้อตกลงเริ่มต้นสมัครใช้บริการซึ่งรวมถึงการต่ออายุบริการ ในช่วงถัดไปด้วย

ข้อตกลงคำสั่งซื้อบริการ: เป็นเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงและเงื่อนไขที่เขียนโดย DRVR และลูกค้า

1.2 การแปลความ

ในข้อตกลงนี้:

(ก) การอ้างถึงนิติบุคคลใดหรือบุคคลใดให้รวมถึงผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลหรือบุคคลนั้นด้วย

(ข) การอ้างถึงข้อตกลงนี้รวมถึงคำบรรยายและรายละเอียดเบ็ดเตล็ด กำหนดตารางเวลา เอกสารแนบหรือแบบแนบใดๆที่เกี่ยวข้องนี้ให้หมายรวมว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

(ค) คำใดๆให้หมายรวมถึงเอกพจน์และพหูพจน์ด้วยเสมอ

2 บริการ

2.1 บริการ DRVR

ระหว่างการใช้บริการนี้เราจะให้การเข้าถึงการใช้บริการของเราที่ตกลงไว้ในข้อตกลงตามคำสั่งซื้อบริการโดยคุณ คุณอาจจะสั่งซื้อบริการอย่างอื่นเพิ่มได้ในระหว่างช่วงเวลาที่ใช้งานโดยติดต่อฝ่ายขายของเราที่อีเมล info@drvr.co เราจะออกใบเสนอราคาให้คุณสำหรับบริการเพิ่มเติมที่คุณสั่งซื้อหลังจากช่วงเวลาเริ่มการใช้งานของบริการที่คุณได้เลือกซื้อ

2.2 การเปลี่ยนแปลงบริการ

เราเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง DRVR อาจปรับเปลี่ยนบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

เราจะพยายามที่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากเราเปลี่ยนแปลงบริการจนมีผลให้ภาพรวมบริการทั้งหมดนั้นลดคุณค่าในการทำงานลง ในกรณีที่กล่าวนี้คุณอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไข 9.4

2.3 การสมัครใช้บริการ

เราอาจจำกัดหรือระงับบริการเป็นครั้งคราวภายใต้การตัดสินใจของเรา (ตัวอย่างเช่นเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงตามกำหนด) หาก DRVR จำกัดหรือระงับบริการเราจะพยายามที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณวางแผนได้สอดคล้องกับเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามอาจมีสถานการณ์บางอย่างเช่น เหตุสุดวิสัยด้านความปลอดภัย ที่ไม่อาจคาดเดาได้จนเราไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ เราจะทำทุกวิถีทางด้วยเหตุผลเพื่อหาปัญหาและระยะเวลาที่ต้องระงับหรือจำกัดบริการตามจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

2.4 บริการภายนอก

หากคุณใช้บริการภายนอกใดๆร่วมกับบริการของเรา (ตัวอย่างเช่น การใช้ API ร่วมหรือการใช้เว็บเบราว์เซอร์) คุณได้ทราบว่าบริการภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลลูกค้าได้ DRVR จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยของบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งรวมถึงการใช้งานข้อมูลลูกค้าโดยบุคคลภายนอก DRVR จะไม่ประกันหรือสนับสนุนบริการภายนอกใดๆและคุณต้องติดต่อบุคคลภายนอกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการภายนอกใดๆนี้

3 ค่าบริการและการชำระเงิน

3.1 ค่าบริการสำหรับบริการ

คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการของ DRVR ใดๆสำหรับแต่ละบริการที่คุณซื้อหรือใช้โดยใช้เงินโอนไปตามราคาและข้อกำหนดการชำระเงินที่ได้เสนอแก่คุณสำหรับบริการตามคำสั่งซื้อบริการ เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น ค่าบริการที่คุณชำระไม่สามารถเรียกคืนได้

3.2 การใช้บริการเป็นรอบ

บริการจะเรียกเก็บเงินเป็นลักษณะรอบ (**รอบบริการ**) และจะเรียกเก็บเงินล่วงหน้าตามรอบการใช้งาน (เรียกว่า **รอบการใช้งาน**) รอบการใช้งานสำหรับรอบบริการถูกกำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการ รอบบริการของคุณสำหรับบริการใดๆจะต่ออายุใหม่อัตโนมัติ ณ วันหมดรอบการใช้งานเว้นแต่คุณจะยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติโดยการติดต่อฝ่ายขายของเราโดยอีเมลที่

email at info@drvr.co ข้อกำหนดรอบบริการตั้งต้นและรอบการใช้งานใหม่ภายหลังจะต้องอิงตามข้อกำหนดรอบบริการ

3.3 อุปกรณ์

อุปกรณ์จะถูกเรียกเก็บเงินและทำจ่ายโดยคู่ค้าอุปกรณ์ของ DRVR ในประเทศของคุณภายใต้ข้อกำหนดและรายละเอียดที่ยอมรับโดยคุณในคำสั่งซื้ออุปกรณ์ของคุณ ชื่อผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์จะไม่โอนย้ายจากคู่ค้าอุปกรณ์ของ DRVR ไปจนกว่าการชำระเงินจะครบถ้วนตามราคา

อุปกรณ์และรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระภาษีนำเข้า ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมการส่ง) และคู่ค้าอุปกรณ์ DRVR ได้รับไว้แล้ว

3.4 วิธีการชำระเงิน

คุณได้อนุญาตให้เราเก็บค่าธรรมเนียมโดยวิธีการเรียกเก็บตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อบริการ เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น การชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระให้ชำระตามข้อตกลงการใช้บริการหรือภายใน 7 วันจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่กำหนดวันชำระเป็นอย่างอื่น หากคุณเลือกชำระโดยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นที่สนับสนุนการชำระเงินต่อเนื่องเป็นรอบอัตโนมัติ เราจะพยายามเริ่มเก็บเงินคุณโดยวิธีเก็บเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ การชำระเงินจะถือว่าเกินกำหนดเมื่อท่านไม่ได้ชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ คุณตกลงที่จะทำให้ใบเสร็จและข้อมูลผู้ติดต่อเป็นปัจจุบันเสมอ

3.5 ดอกเบี้ย

ค่าบริการที่เกินกำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา 2.5% ต่อเดือน (หรือในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกำหนด) ตามจำนวนเงินค่าบริการที่เกินกำหนด คุณจะต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (รวมถึงค่าธรรมเนียมด้านกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นกับ DRVR ในการติดตามการจำนวนเงินค่าบริการที่เกินกำหนดนั้น

(ก) จำนวนเงินที่เกินกำหนดเนื่องมาจากความผิดพลาดของ DRVR ในการเรียกชำระเงิน

(ข) คุณได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาในส่วน 13.1 และยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการนั้น

3.6 ภาษี

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อบริการค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจะไม่รวมภาษีขาย ภาษีการค้า GST VAT และภาษีสรรพสามิตท้องถิ่นอื่นๆที่คล้ายกัน เว้นแต่ภาษีเงินได้บริษัทหัก ณ ที่จ่ายของ DRVR คุณจะรับผิดชอบสำหรับภาษีอื่นๆและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายของบริการภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นด้วย หาก DRVR จำเป็นต้องเก็บหรือจ่ายภาษีในนามของคุณเราจะส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณสำหรับค่าภาษีเหล่านั้น เว้นแต่คุณได้ให้หลักฐานที่พอเพียงแก่เราว่าภาษีนั้นไม่ควรเรียกเก็บ

3.7 การเปลี่ยนแปลงราคา

DRVR อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเวลาใดก็ได้ สำหรับการสมัครใช้บริการ รายรอบการเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อสิ้นสุดสัญญาบริการรายรอบหรือสิ้นสุดรอบใช้งาน ปัจจุบันของการใช้งานบริการของคุณ DRVR จะบอกเหตุผลที่พอเพียงเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใดๆก่อนจะมีผลบังคับใช้

4 ข้อตกลงคุณภาพบริการ

DRVR จะให้บริการ텔레แมติกส์ระหว่างช่วงสัญญาใช้งานแก่ลูกค้าตามข้อตกลงนี้

DRVR จะให้บริการ텔레แมติกส์ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลทางการค้า เว้นแต่

- (ก) ดำเนินการปรับปรุงประจำตามแผนระหว่างช่วงเวลา 20.00 ถึง 07:00 เวลาอินโดจีนซึ่งได้แจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงแล้ว
- (ข) ดำเนินการปรับปรุงโดยไม่มีแผนนอกเวลาทำการปกติโดยที่ DRVR จะทำการแจ้งเตือนตามเหตุผลอันสมควรเพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

ตามที่เป็นส่วนหนึ่งในบริการโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากลูกค้า DRVR จะให้การสนับสนุนบริการแก่ลูกค้าเป็นมาตรฐานระหว่างช่วงเวลาบริการปกติตามนโยบายการสนับสนุนของ DRVR ที่ยังมีผลบังคับใช้ ลูกค้าอาจจะซื้อบริการพิเศษเพิ่มแยกต่างหากตามระดับราคาปัจจุบัน

5 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

5.1 ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณสำคัญกับเรามาก ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและส่วนตัว เรารับผิดชอบทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยตามข้อตกลงนี้ เราทำตามมาตรฐานทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้เราทั้งระหว่างการส่งและเมื่อรับข้อมูลแล้ว

DRVR จะเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยความต่อเนื่องด้วยมาตรการความปลอดภัยอุตสาหกรรม

DRVR ได้พัฒนาวิธีการ การจัดการ ระบบ นโยบายและวิธีช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย ถูกต้อง มั่นใจแก่ข้อมูลลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้งานโดยไม่อนุญาตหรือเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

DRVR ใช้ Microsoft Azure ในการเก็บข้อมูลและรับประโยชน์จาก Microsoft Trust Centre

<https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/default.aspx#How-Microsoft-protects-your-data>

อย่างไรก็ตามกรุณาระลึกว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่ปลอดภัยแน่นอน แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวเราก็ไม่อาจการันตีว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์

ความปลอดภัยเป็นความร่วมมือของสองฝ่ายดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณสร้างรหัสผ่านที่ดี สำหรับการล็อกอินเข้าสู่บริการของเราและเก็บรหัสผ่านนั้นเป็นความลับ

หากคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิด กรุณาติดต่อกรรมการผู้จัดการของเราที่ info@drvr.co ทันที

5.2 ความเป็นส่วนตัว

ในการใช้บริการของเราคุณและผู้ใช้ของคุณอาจต้องส่งข้อมูลลูกค้าที่รวมข้อมูลส่วนตัวด้วยมาให้เรา เราเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนตัวทุกคนและเราตกลงที่จะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนตัวเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บริการของเราหรือดำเนินธุรกิจของเราซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเมื่อจำเป็นและเหมาะสม คุณตกลงที่จะให้เราส่ง ประมวลผลและเก็บข้อมูลลูกค้าตามข้อตกลงนี้

5.3 การบังคับเผยแพร่ข้อมูล

DRVR อาจต้องเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการกฎหมายแต่เราจะทำเมื่อได้รับอนุญาตจากกฎหมายแล้วในกรณี

(ก) ใช้เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าในเชิงธุรกิจโดยสมควร

(ข) เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบความต้องการในการเปิดเผยข้อมูล

6 ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 นิยามสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ในข้อตกลงนี้ *ทรัพย์สินทางปัญญา* หมายถึงสิทธิใดๆที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตและสิทธิในทรัพย์สินขององค์กรซึ่งรวมถึงสิทธิที่ได้จดหรือไม่ได้จดทะเบียนเช่น ลิขสิทธิ์ การออกแบบ สิทธิบัตร ตราสินค้า ตราบริการ ชื่อโดเมน ความนิยมและข้อมูลทางการค้าใดๆ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยิ่งรวมถึงการใช้หรือสิทธิใดสำหรับลงทะเบียนหรือ สิทธิใดที่ได้รับการป้องกันหรือ ยืนยันโดยกฎหมายในโลกนี้ที่เกี่ยวกับสิทธิและการทำซ้ำการได้มาจากทรัพย์สินหรือสิทธินั้น

6.2 สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ DRVR เป็นเจ้าของ สินค้าและบริการที่ยังเป็นสิทธิ์ของ DRVR นั้น ลูกค้าตกลงจะไม่กระทำการที่จะส่งผลต่อสิทธิในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ DRVR และ จะบอกกล่าวให้ DRVR ทราบหากได้รู้ถึงการกระทำที่ส่งผลนั้น สิทธิทุกอย่างในสินค้าและบริการของ DRVR สิ้นสุดลงเมื่อจบสัญญาตามข้อตกลงนี้

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้หรือจากการใช้บริการของคุณที่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของในบริการหรือเนื้อหาที่คุณใช้ผ่านบริการ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆในการใช้ตราสินค้าของ DRVR หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่อยู่ภายใต้ตัวตนแบรนด์หรือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้า

6.3 ใบอนุญาตจำกัด

คุณได้อินุญาต DRVR ตลอดไปทั่วโลก โดยไม่มีข้อผู้มัดในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง สร้างงานใหม่ เผยสู่สาธารณะ เก็บ หรือใช้งานข้อมูลลูกค้าสำหรับจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานของ DRVR ทางธุรกิจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงนี้

(ข) สร้างหรือตรวจสอบข้อมูลวัดผล

(ก) ให้บริการหรือตรวจสอบจุดข้อมูลเพื่อตรวจกับผู้ให้บริการ

การอนุญาตนี้จะมีผลต่อเนื่องหลังจากคุณหยุดใช้บริการโดยใช้ตามการตรวจสอบข้อมูลและการใช้ข้อมูลวัดผลจากข้อมูลลูกค้าและข้อมูลลูกค้าสำรองใดๆที่ทำการขึ้นทะเบียนเพื่อธุรกิจการค้า การอนุญาตนี้ยังต่อไปถึงบุคคลที่สามที่ DRVR ทำงานร่วมด้วยโดยความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ

6.4 ข้อมูลที่ได้มา

คุณทราบว่าข้อมูลที่ได้โดยที่ DRVR ได้มาจากลูกค้าผ่านการใช้บริการจะถูกเก็บในบริการคลาวด์ที่ให้บริการโดยบริษัทไมโครซอฟท์ DRVR จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ เรื่องและเนื้อหาทั้งหมดของข้อมูลที่ได้มาและจะเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่ผู้เดียวเพื่อกฎหมาย ความถูกต้อง แม่นยำและคุณภาพของข้อมูลที่ได้มา

คุณยังยอมรับอีกว่าในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย DRVR อาจจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนที่ส่งเข้าสู่บริการโดยพิจารณาว่าเนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่หรือละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ (อย่างเช่นเมื่อได้รับรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสมส่งถึงเรา) เราอาจแก้ไขหรือห้ามการเข้าถึง ลบ หรือปฏิเสธการแสดงผลเนื้อหาที่เราเชื่อว่าละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม DRVR ไม่ต้องผูกมัดที่จะต้องตรวจสอบหรือพิจารณาเนื้อหาใดๆที่ส่งเข้าสู่บริการโดยคุณหรือบุคคลอื่น

6.5 การตอบรับจากลูกค้า

หากคุณให้การตอบรับเกี่ยวกับบริการแก่เรา DRVR อาจใช้การตอบรับนั้นโดยไม่ถือเป็นการบังคับจากคุณ

6.6 รายชื่อลูกค้า

DRVR อาจใช้ชื่อของคุณ (ด้วยชื่อหรือโลโก้) ในฐานะลูกค้าของ DRVR ในวัสดุส่งเสริมการขาย ในระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากคุณไม่ต้องการให้ชื่อหรือโลโก้ของคุณถูกใช้ในลักษณะนี้ กรุณาติดต่อกรรมการผู้จัดการของเราที่อีเมล info@drvr.co

7 การบริหารบัญชี

7.1 ความปลอดภัยของบัญชีและการเข้าถึง

คุณต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันรหัสผ่านและความลับอื่นๆที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ จะต้องไม่แจกจ่ายบัญชีผู้ดูแลและสามารถใช้ได้โดยบุคคลเดียวต่อบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ (นอกเหนือจากกิจกรรมที่ DRVR รับผิดชอบโดยตรง และไม่ได้กระทำตามคำสั่งของคุณ) ไม่ว่าคุณจะอนุญาตกิจกรรมนั้นหรือไม่ หากคุณทราบถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานบัญชีของคุณ คุณควรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันทีที่อีเมล info@drvr.co

7.2 ระบบลูกค้า

คุณมีหน้าที่ดูแลและอัปเดตระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ แอนตี้ไวรัส ซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณใช้เพื่อการเข้าถึงและใช้บริการ

8 ข้อผูกมัดลูกค้า

8.1 ความร่วมมือ

ลูกค้าจะต้องให้ความร่วมมือที่จำเป็นกับ DRVR เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

- (ก) ให้การเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นกับ DRVR เพื่อให้บริการได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยและการตั้งค่าบริการ
- (ข) ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของลูกค้าอื่นๆที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ภายในเวลาและลักษณะที่เหมาะสม หากมีกระทำล่าช้าเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องตกลงวันเวลาอื่นใหม่แทน
- (ค) ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ DRVR ในรถจะไม่เสียหาย ถูกเอาออกหรือใช้งานไม่ได้
- (ง) ให้แน่ใจว่ารถและระบบผ่านความต้องการพื้นฐานของระบบที่จัดบริการโดย DRVR โดยตลอด
- (จ) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและดูแลระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและสายการสื่อสารกับระบบเพื่อใช้บริการ DRVR และแพลตฟอร์มอื่นๆ เจ็อนไซ การล่าช้า และการส่งล้มเหลว ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของลูกค้าหรือสายการสื่อสารหรือเกิดขึ้นโดยอินเทอร์เน็ต (หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่ง

กันคุณให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการไม่ใช่ความรับผิดชอบของ DRVR คุณจำเป็นต้องปรึกษากับผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเอง - ตัวอย่างคือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต)

8.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณต้องใช้บริการนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และในทางที่กฎหมายอนุญาตหรือปรับใช้ได้เท่านั้น หากบริการต้องเรียกร้องให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับการใช้งาน คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามเว้นแต่ DRVR ตกลงกับคุณเป็นอย่างอื่น คุณอาจจะไม่ใช้บริการในทางที่ต้องตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมของ DRVR โดยไม่ต้องได้รับการยอมรับเป็นหนังสือจาก DRVR

8.3 การใช้ที่ไม่ได้รับการยอมรับ

คุณต้องรับผิดชอบต่อการสร้างและการใช้ข้อมูลของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าคุณและผู้ใช้ของคุณไม่กระทำการต่อไปนี้

- (ก) ใช้บริการในทางที่ผิดโดยแก้ไขการใช้งานปกติหรือพยายามเข้าถึงบริการด้วยวิธีอื่นนอกจากผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสและคำสั่งที่เราเตรียมไว้ให้
- (ข) หลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลียงข้อกำหนดใดๆที่ DRVR กำหนดใช้กับบัญชีของคุณ (อย่างเช่นข้อกำหนดผู้ใช้งานในคำสั่งซื้อบริการ)
- (ค) ตรวจสอบ ค้นหาหรือทดสอบหาจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใดๆของ DRVR เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าจาก DRVR
- (ง) ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการหรือพยายามทำเช่นนั้น
- (จ) นำเข้าไวรัส มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายประเภทอื่นๆ หรือลิงค์หรือซอฟต์แวร์ผ่านบริการ
- (ฉ) ใช้บริการผิดประเภทหรือใช้เกินกำหนดซึ่งใช้เกินจนผิดปกติดังตามรูปแบบการใช้เกินที่ผิดปกติก่อนกว่าค่าเฉลี่ยการใช้งานทั่วไปซึ่งกระทบกับความเร็ว การตามสนอง ความมั่นคง การเข้าถึงและการใช้งานบริการของผู้ใช้อื่นและข้อมูลของผู้ใช้อื่น DRVR จะ

พยายามแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าถึงการใช้งานผิดประเภทหรือเกินกำหนดเพื่อให้คุณมี
โอกาสจะลดการใช้งานจนถึงระดับที่รับได้ของ DRVR

- (ข) ใช้บริการเพื่อละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของผู้อื่นหรือเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
- (ข) ขายต่อ ให้เช่า หรืออนุญาตให้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก DRVR
เป็นหนังสือ

8.4 ผู้ใช้

คุณจะต้อง

- (ก) ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณปฏิบัติตามหรือยินยอมตามข้อตกลงนี้
- (ข) ได้รับความยินยอมที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้ลูกค้าและผู้ดูแลระบบใช้งาน
กิจกรรมตามข้อตกลงนี้ (ค) ได้รับความยินยอมที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อ
อนุญาต DRVR ในการให้บริการบริการ
- (ค) ไม่อนุญาตให้บุคคลอายุน้อยกว่า 16 สามารถเข้าใช้บริการได้
- (ง) ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อตกลงตลอดเวลาตามแต่ละส่วนที่ได้รับบริการ

8.5 การห้ามใช้

หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือใช้บริการในทางที่ DRVR เห็นสมควรว่าผู้ใช้ได้ทำการกระทบ
การใช้งานบริการของผู้ใช้อื่น DRVR อาจขอให้คุณหยุดหรือปิดบัญชีผู้ใช้ตามสมควรจนกว่า
การละเมิดจะได้รับการแก้ไขหรือการใช้ในทางที่ผิดหยุดลง หาก你不ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
DRVR อาจหยุดหรือปิดการบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

9 ระยะเวลาและการยกเลิก

9.1 ระยะเวลา

ข้อตกลงนี้เริ่มขึ้นตามวันแรกสุดตามวันที่คุณเริ่มใช้งานบริการครั้งแรก (**วันเริ่มใช้งานบริการ**) และหลังจากนั้นจะต่ออายุข้อตกลงนี้อัตโนมัติหลังจากผ่านการใช้งานไปแล้ว 3 เดือน (รอบต่ออายุบริการ) จนกว่าข้อตกลงนี้จะยกเลิก (**ระยะเวลา**)

9.2 การยกเลิกโดยไม่มีสาเหตุ

คุณอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ ณ วันสิ้นสุดรอบบิลโดยเขียนคำร้องส่งถึงที่มขายของเราที่อีเมล info@drvr.co DRVR อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดๆ โดยกำหนดเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าแก่คุณอย่างน้อย 90 วันโดยเขียนเป็นหนังสือแจ้งแก่คุณ เราจะคืนเงินที่คุณชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่คุณในอัตราคิดตามวันใช้งานตามวันเวลาใช้งานที่เหลืออยู่หลังจากยกเลิกข้อตกลงนี้ DRVR

9.3 การยกเลิกโดยมีสาเหตุ

แต่ละฝ่ายสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่มีภาระต่อกันได้เว้นแต่จะกระทบสิทธิของอีกฝ่าย หรือมีภาระหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง สามารถบอกเลิกได้ในกรณี

- (ก) อีกฝ่ายได้ทำการละเมิดข้อตกลงนี้ (หากข้อตกลงนั้นสามารถบรรเทาได้) และไม่แก้ไขการละเมิดนั้นใน 30 วันนับจากวันที่อีกฝ่ายได้เขียนแจ้งเตือนการละเมิดนั้น
- (ข) หากการชำระเงินที่คุณต้องชำระแก่ DRVR เกินกำหนดกว่า 30 วัน
- (ค) อีกฝ่ายทำข้อตกลงหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้หรือเป็นจำเลยในคดีต่อศาลทั้งนี้เพื่อปกป้องเจ้าหนี้ในทางใดๆ
- (ง) อีกฝ่ายหนึ่งยกเลิกหรือข่มขู่จะยกเลิกการค้า
- (จ) อีกฝ่ายหนึ่งรับหรือหรือตกอยู่ในพฤติการณ์ที่เป็นลูกหนี้ตามอำนาจศาล

9.4 การยกเลิกเพราะสินค้าด้อยค่าในการใช้งาน

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจนเป็นผลให้สินค้าในภาพรวมด้อยค่าในการใช้งานเป็นบริการ คุณอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันทีเมื่อคุณได้ส่งแจ้งเตือนถึง DRVR เมื่อเราได้รับการ

บอกเลิกจากคุณแล้ว DRVR จะคืนเงินตามอัตราเวลาเหลือเท่ากับเจ้าค่าธรรมเนียมใดๆที่คุณได้ชำระล่วงหน้าตามรอบบริการหลังจากวันที่บอกเลิกข้อตกลงนี้แล้ว

9.5 ผลของการยกเลิก

หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิก

- (ก) โดยคุณเพราะได้ละเมิดต่อ DRVR เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆที่คุณได้ชำระล่วงหน้าเพื่อใช้บริการรอบหลังจากวันที่มีการยกเลิกข้อตกลงนี้ในอัตราเปรียบเทียบ
- (ข) เราจะส่งใบแจ้งหนี้แก่คุณและคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้คุณและคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆที่มีจนถึงวันบอกเลิก
- (ค) ใบอนุญาตต่างๆที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกทันที
- (ง) แต่ละฝ่ายจะคืนและจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ ทรัพย์สิน เอกสารและสิ่งของอื่นๆ (รวมทั้งสำเนาด้วย) ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง
- (จ) สิทธิต่างๆของแต่ละฝ่าย ณ วันยกเลิกข้อตกลงหรือการคงอยู่ต่อหลังจากการยกเลิกข้อตกลงของแต่ละฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยังคงมีผลต่อไปและจะไม่ได้รับผลกับการยกเลิกนี้

9.6 การมีผลต่อ

ข้อความต่อไปนี้จะยังมีผลต่อหลังจากการยกเลิก ได้แก่ข้อตกลงข้อที่ 3, 5, 6.3, 9, 11, 12, 14 และ 15.

10 การรับประกัน

แต่ละฝ่ายรับประกันว่า

- (ก) แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์เต็มที่ในการเข้าทำสัญญาตามข้อตกลงนี้
- (ข) แต่ละฝ่ายจะทำตามกฎหมายและข้อตกลงตามที่แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามการใช้บริการ

11 การประกัน

11.1 โดยลูกค้า

คุณจะประกัน ป้องกัน และรักษา DRVR จากภาวะ ความเสียหาย การสูญเสียเงินทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทวงถามหนี้และค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากผลของการกระทำที่ผิด การทุจริต การละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดที่อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยลูกค้าหรือพนักงานของลูกค้าตัวแทนและพนักงานสัญญาจ้างหรือจากบุคคลที่สาม ที่กระทำการแทนในเรื่อง

(ก) ข้อมูลลูกค้า (รวมถึงการรับในการฝ่าฝืนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา)

(ข) การใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงนี้

(ค) ผู้ใช้ของคุณการใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงนี้

11.2 โดย DRVR

DRVR จะชดเชย ป้องกันและปกป้องคุณจากภาวะ ความเสียหาย การสูญเสียเงินทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทวงถามหนี้และค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากผลของการกระทำของบุคคลที่สามที่อ้างว่าเทคโนโลยีที่ใช้ให้บริการคุณเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบุคคลที่สามนั้น อย่างไรก็ตาม DRVR จะไม่มีภาระผูกพันในส่วนที่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

(ก) การใช้บริการเพื่อปรับค่าฟอร์มหรือใช้ร่วมกับงานที่ไม่ได้รับการรับจาก DRVR

(ข) เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่คุณ ผู้ใช้ของคุณหรือบุคคลที่สามให้ไว้

11.3 เหตุที่อาจละเมิดได้

หากคุณใช้บริการอาจถูกละเมิดหรือเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดโดยบุคคลที่สามต่อทรัพย์สินทางปัญญาเราอาจจะ

(ก) อ้างสิทธิ์แทนคุณโดยเราออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อใช้บริการต่อไป

- (ข) เปลี่ยนสำรองอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ปกติให้แทน
- (ค) แก้ไขบริการเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอีกต่อไป

หากเราไม่เชื่อว่าตัวเลือกข้างบนสมเหตุสมผลทางการค้าแล้ว เราจะหยุดหรือยกเลิกการใช้ของคุณที่กระทบกับบริการและคืนเงินค่าธรรมเนียมให้คุณในอัตราเงินทดตามจำนวนที่ได้จ่ายล่วงหน้าประจำรอบการใช้บริการหลังจากการยกเลิกบริการนั้น

11.4 ขั้นตอนค่าปรับ

ฝ่ายที่เสียค่าปรับภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับการแจ้งเตือนจากอีกฝ่ายในการเรียกชำระ ฝ่ายที่เสียค่าปรับอาจเรียกร้องได้ และหากกฎหมายอนุญาตการควบคุมทั้งหมดให้ตกอยู่กับฝ่ายที่เรียกค่าปรับและมีอำนาจเหนือผู้ที่เสียค่าปรับเว้นแต่

- (ก) ต้องไกล่เกลี่ยฝ่ายที่ถูกปรับเพื่อรับสภาพหนี้หรือเพื่อจ่ายเงินใดๆตามที่ได้เขียนเป็นหนังสือยอมรับให้ (การยอมรับจะต้องไม่ล่าช้า) และ
- (ข) ฝ่ายที่เสียค่าปรับอาจเข้าร่วมกันเพื่อต่อสู้โดยมีทนายความและชำระค่าใช้จ่ายเอง

ค่าปรับในข้อตกลงนี้คือฝ่ายที่มีอำนาจเด็ดขาดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับการละเมิดโดยฝ่ายใดหรือบุคคลที่สามในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

12 การเปิดเผยและข้อจำกัดหนี้

12.1 การเปิดเผย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้และเพื่อการอนุญาตเพิ่มเติมตามกฎหมาย ไม่ว่าฝ่ายใดที่ให้ประกันประเภทใดๆต้อง อธิบาย ดีความ ปฏิบัติตามกฎหมายหรืออื่นๆรวมถึงความสามารถทางการค้า ความพร้อมเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะและไม่ละเมิด DRVR จะให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเพื่อเพิ่มการอนุญาตโดย

กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยืนยันว่างานจะมีความพร้อม ความมั่นคง หรือความแม่นยำของบริการโดยไม่สนข้อมูลลูกค้าหรือเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

12.2 การเว้นความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตกฎหมายไม่ว่าฝ่ายใดก็ไม่มีภาระกับความไม่ตั้งใจ ผลที่ตามมา ความพิเศษ เรื่องบังเอิญ การลงโทษหรือค่าเตือนความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในการเชื่อมต่อกับข้อตกลง แม้ว่าฝ่ายใดรู้หรือควรรู้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และอาจจะรู้วิธีการบรรเทาตามจุดประสงค์

12.3 การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตกฎหมายกำหนด ผู้รวบรวมหนี้ของแต่ละฝ่ายจากภายนอกและภายในการติดต่อกับข้อตกลงจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายล่วงหน้าให้กับ DRVR ภายใต้ข้อตกลงในระหว่าง 12 เดือนก่อนกิจกรรมทำให้เกิดการเพิ่มขึ้น

12.4 การยกเว้นความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดในเนื้อหาข้อ 12.2 (การเว้นความรับผิดชอบ) และ 12.3 (การจำกัดความรับผิด) จะไม่มีผลต่อการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละฝ่ายหรือความลับและการป้องกันของแต่ละฝ่าย

13 การแก้ไข

13.1 การแก้ไขข้อตกลง

DRVR อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นบางครั้งและเนื้อหาล่าสุดจะนำเสนอในเว็บไซต์ของ DRVR หากการแก้ไขทำที่ตัวสินค้าที่พิจารณาโดยหน่วยงานของ DRVR เราจะแจ้งสัญญาลูกค้าไปทางอีเมลหรือเมื่อบันทึกล่าสุดส่งถึงบัญชีของคุณวันแต่ในกรณีที่การแก้ไขทำขึ้นเพื่อเป็นไปตามกฎหมายเราจะแจ้งคุณอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า

หากการแก้ไขข้อตกลงมีผลกระทบต่อคุณและคุณไม่ยินยอมตามการแก้ไขนั้นคุณอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดยแจ้งไปฝ่ายขายที่อีเมล info@drvr.co ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนถึงการแก้ไขนั้น (ไม่เช่นนั้นจะถือว่าคุณยินยอมตามการแก้ไขนั้น)

13.2 การแก้ไขอื่นๆ

การแก้ไขอื่นๆในข้อตกลงนี้ที่ไม่ได้แสดงในเว็บไซต์ของเราจะต้องเขียนเป็นหนังสือลงชื่อคุณและ DRVR และจะต้องระบุชัดเจนว่าได้แก้ไขข้อตกลงนี้

14 กรณีพิพาท กฎหมายที่บังคับใช้

14.1 กรณีพิพาท

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินคดีใดๆ รวมถึงการขึ้นศาลหรือการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความคู่สัญญาตกลงที่จะ

- (ก) บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะการใดๆทางคดี
- (ข) บอกกล่าวให้อีกฝ่ายแก้ไขการละเมิดข้อตกลงนี้ภายใน 30 วัน
- (ค) ประนีประนอมกับอีกฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงในการแก้ไขกรณีพิพาท

14.2 ลูกค้าสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากที่อยู่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา (ตั้งที่แจ้งที่อยู่ของคุณไว้ในคำสั่งซื้อบริการ)

- (ก) ข้อตกลงนี้จะบังคับใช้ตามกฎหมายเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- (ข) คู่สัญญายินยอมตามอำนาจศาลเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาในการเข้าทำสัญญาตามข้อตกลงนี้

14.3 ลูกค้าอื่นๆ

หากที่อยู่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา (ดังที่แจ้งที่อยู่ของคุณไว้ในคำสั่งซื้อบริการ)

(ก) ข้อตกลงนี้จะบังคับใช้ตามกฎหมายฮ่องกง

(ข) คู่สัญญายินยอมตามอำนาจศาลฮ่องกงในการเข้าทำสัญญาตามข้อตกลงนี้

14.4 คำสั่งศาล

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่บังคับให้คู่สัญญาให้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำสั่งศาลหรือคำสั่งใดๆในทำนองเดียวกันให้กระทำการใดๆเพื่อบรรเทาการละเมิด (หรือพยายามละเมิด) ตามข้อตกลงนี้โดยอีกฝ่ายหนึ่ง

15 สัญญาอื่น

15.1 การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามข้อตกลงนี้ให้ผู้อื่นได้เว้นแต่มีการยินยอมเป็นหนังสือจาก DRVR (การยินยอมนั้นต้องไม่เป็นที่ปิดบัง) DRVR อาจโอนสิทธิ์ตามข้อตกลงนี้ได้โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจโอนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไปให้ผู้อื่นหรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้ซื้อในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดของคู่สัญญาหรือธุรกิจทั้งหมดอันเป็นสาระสำคัญตามข้อตกลงนี้ การพยายามโอนย้ายสิทธิ์อื่นใดตามข้อตกลงนี้หรือสิทธิหน้าที่ใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้จะตกเป็นโมฆะ

15.2 ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ (รวมถึงเอกสารใดที่อ้างอิงผ่าน URL หรือผ่านวิธีการอื่น) ความเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ DRVR และข้อตกลงทั้งหมดนี้มีผลแทนที่ข้อตกลงอื่นใดที่ได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือบอกกล่าวเป็นคำพูด ข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏในคำสั่งซื้อบริการที่คุณมาจากคุณสั่งซื้อไม่ถือบังคับใช้กับบริการนี้ ห้ามมิให้แก้ไขแบบใดๆในข้อตกลงนี้มีเช่นนั้นให้ตกเป็นโมฆะ

15.3 เหตุสุดวิสัย

DRVR จะไม่ต้องรับภาระต่อลูกค้าตามข้อตกลงนี้ เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่จากข้อตกลง หรือจากการดำเนินธุรกิจ หรือโดยกฎหมายหรือเพราะกิจกรรมล่าช้าอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการเพิกเฉยเหตุเนื่องจากเหตุผลที่ควบคุมไม่ได้ หรือจากการให้บริการหรือขนส่งล่าช้า เครื่องขยายการติดต่อสื่อสารที่ล้มเหลว สงคราม การประท้วง ความปั่นป่วนภายในเมือง การก่อการร้าย หรือเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดๆหรือคำสั่งจากรัฐบาลใดๆ กฎข้อตกลง แนวทาง อุบัติเหตุ เครื่องจักรหรือโรงงานเสียหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ หรือการขาดสิ่งของจากผู้จัดหาสิ่งของให้เรา โดยถือว่าลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าในเหตุการณ์นั้นๆ รวมทั้งเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขเสร็จและ DRVR ได้ดำเนินการใดๆทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคนั้นแล้ว

15.4 ผู้เข้าทำสัญญาอิสระ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นในแบบผู้เข้าทำสัญญาอิสระไม่เป็นไปในฐานะหุ้นส่วนตามกฎหมาย หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของกันและกัน

15.5 การตีความ

การใช้คำพูดต่อไปนี้คือ **รวมถึง** **อย่างเช่น** **เช่น** และคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันจะถือว่าไม่จำกัดเพียงแค่นี้ที่กล่าวแต่ให้รวมสิ่งที่อาจรวมอยู่ด้วยได้อีก

15.6 ไม่มีการสละสิทธิ

คู่สัญญาที่ล้มเหลวหรือล่าช้าในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ไม่ถือว่าสละสิทธิที่จะทำใหม่ในภายหลัง

15.7 การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทั้งหมดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าได้มอบไว้แล้วเมื่อ

(ก) ผู้รับได้รับแล้ว หากส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนถือว่าได้รับแล้วเมื่อมีการรับจากผู้รับหรือผู้นำส่ง

(ข) ได้รับแล้วเมื่อส่งโดยอีเมลแม้ไม่มีการยืนยันจากผู้รับ

(ค) เมื่อได้ตรวจสอบแล้วโดยระบบตอบรับอัตโนมัติหรือการลงบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หากส่งโดยอีเมล

การแจ้งเตือนถึง DRVR จะต้องส่งไปที่อีเมลของ DRVR ที่ info@drvr.co และแจ้งกรรมการผู้จัดการบริษัท

การแจ้งเตือนถึงคุณอาจส่งผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในส่วนการติดต่อกับลูกค้าในคำสั่งซื้อบริการ คุณจะต้องเตรียมรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้ถูกต้องและบอกกล่าวแก่ฝ่ายขายของเราโดยอีเมลที่ info@drvr.co เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ คุณอาจได้รับการยินยอม อนุญาตหรือการตอบรับผ่านอีเมล

15.8 ลำดับชั้น

ลำดับชั้นการบังคับใช้ข้อบังคับเมื่อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารและข้อตกลงนี้มีลำดับคือ คำสั่งซื้อบริการแล้วจึงบังคับข้อตกลงทั่วไป

15.9 การตกเป็นโมฆะ

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้บังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้ให้ถือว่าส่วนนั้นแยกออกจากข้อตกลงทั้งหมดและตกเป็นโมฆะ ข้อตกลงส่วนอื่นให้บังคับใช้ได้ปกติ

15.10 การรับประโยชน์ของบุคคลที่สาม

ไม่การรับประโยชน์ของบุคคลที่สามตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ของคุณไม่ใช่บุคคลที่สามที่รับประโยชน์นับสิทธิตามข้อตกลงนี้จากคุณได้

15.11 การปฏิบัติตามกฎหมาย



ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและจะกระทำการใดๆอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า
ตัวแทนจะปฏิบัติตามด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ในข้อตกลงนี้ในการใช้สินค้าและบริการที่ DRVR
พัฒนาขึ้นรวมทั้งการแก้ไขและบริการอื่นๆของ DRVR ภายใต้ข้อตกลงนี้